

**ภาวะตลาดเงินบาท : เปิดตลาด 31.75/77 แนวโน้มยังอ่อนค่า ตลาดจับตามลประชุม กนง.**

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 31.75/77 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.73 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวานเล็กน้อย และแนวโน้มวันนี้ยังมีทิศทางอ่อนค่าต่อ ตลาดจับตาดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งนอกจากจะมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมแล้ว ต้องจับตาดูการให้ความเห็นต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 3 ที่ยังไม่สิ้นสุด

"วันนี้บาทน่าจะยังอ่อนค่า ตลาดรอดูผลประชุม กนง.วันนี้" นักบริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.65 - 31.85 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (22 มิ.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.24476% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.29640%

**\* ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 110.56/57 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 110.43 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1906/1950 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.1885 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.661 บาท/ดอลลาร์
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมจับตาดูการประชุมแนวโน้มนโยบายการเงินไทยในปี 64 ว่าจะมีการปรับลดประมาณการ GDP ลงหรือไม่ จากปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ที่ 3% หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ยังไม่มีที่ท่าจะสิ้นสุด
- สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในประเทศยังคงน่าห่วง หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันยังคงแตะระดับ 3 พันรายต่อเนื่องมานาน ขณะที่วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตทำนิวไฮสูงสุดที่ 51 ราย ส่วนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 3,174 ราย
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความมั่นใจว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวเป็นวงกว้างและครอบคลุม และเฟดจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นและภาคบริการขั้นต้นเดือนเดือนมิ.ย. จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ เป็นต้น

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้